



## ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

### เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19)

ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) และกระทรวงสาธารณสุข ได้ขอความร่วมมือให้หน่วยงานของรัฐ พิจารณามาตรการปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from home) โดยให้บุคลากรปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from home) ให้ได้มากที่สุด ในช่วงแรกหลังเดินทางกลับจากภูมิลำเนาหรือออกนอกพื้นที่ ในวันหยุดราชการช่วงเทศกาลปีใหม่เพื่อเป็นการจำกัดการแพร่ระบาด และจังหวัดเชียงใหม่ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ ขม ๐๐๑๗.๒/ว ๔๑๕๕๔ เรื่อง แนวปฏิบัติของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐภายหลังเทศกาลปีใหม่ เพื่อยกระดับมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในสถานที่ราชการและหน่วยงานของรัฐ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ ประกอบกับปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของโควิดสายพันธุ์โอมิครอน (Omicron) ที่เริ่มมีรายงานการกระจายในพื้นที่ต่าง ๆ จากการเดินทางข้ามพื้นที่ของประชาชน ซึ่งอาจทำให้เกิดการแพร่ระบาดเป็นวงกว้าง และอาจกระจายเข้าสู่สถานศึกษาได้ นั้น

ดังนั้น เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ป้องกันและลดโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และเพื่อความปลอดภัยของอาจารย์ บุคลากร นักเรียนและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑ (๑) และ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จึงออกประกาศ มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) ดังนี้

๑. ให้อาจารย์และบุคลากร ปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from home) ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕ และให้คณบดี ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า พิจารณาวางแผนและควบคุม กำกับการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ดังนี้

๑.๑ ปรับหรือเลื่อนวันเวลาทำงานของบุคลากรได้ตามที่เห็นสมควร และ/หรือ

๑.๒ มอบหมายให้บุคลากรปฏิบัติงานโดยไม่ต้องเดินทางมา ณ สถานที่ทำงาน และกำหนด เป้าหมายในการทำงานอย่างชัดเจน รวมถึงกำหนดรูปแบบของการติดต่อสื่อสาร ประสานงาน การรายงาน ผลการปฏิบัติงาน หรือความคืบหน้าต่อผู้บังคับบัญชาตามความเหมาะสมของแต่ละหน่วยงาน ทั้งนี้ บุคลากร ต้องไม่ปรากฏตัว หรือแสดงตัวว่าอยู่ในสถานที่ที่ไม่เหมาะสมในเวลาปฏิบัติงานปกติ

กรณีงานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการนักศึกษา บุคลากร หรือประชาชนทั่วไป ให้ผู้บังคับบัญชา ตาม ๑. กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหมาะสม และไม่ให้เกิดความเสียหาย

ทั้งนี้ หากมีความจำเป็นเร่งด่วน ผู้บังคับบัญชามีอำนาจเรียกตัวให้กลับมาปฏิบัติงานตามวัน เวลาและสถานที่ทำงานปกติได้

๒. การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติภายในมหาวิทยาลัย (On-site) ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติภายในมหาวิทยาลัย (On-site) ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้เลื่อนการจัดการเรียนการสอนตามที่กำหนดเป็นวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๕

๓. การจัดกิจกรรมหรือการดำเนินการใด ๆ ที่มีการรวมกลุ่มคนจำนวนมากและมีโอกาสติดต่อสัมผัสกันได้ง่าย ทำให้เสี่ยงต่อการแพร่โรค ให้ถือปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ กรณีมีเหตุผลความจำเป็นอย่างยิ่ง ให้เสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาขออนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่มอบหมายก่อน และให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) (ศบค.) อย่างเคร่งครัด หากมีความจำเป็นต้องจัดให้จัดในรูปแบบออนไลน์

๔. ให้อาจารย์และบุคลากรที่เดินทางกลับจากภูมิลำเนาหรือออกนอกพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ในวันหยุดราชการช่วงเทศกาลปีใหม่ทีกลับมาปฏิบัติงาน ให้ตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) และรายงานผลการตรวจให้คณบดี ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่าทราบ พร้อมทั้งสังเกตอาการตนเองอย่างใกล้ชิด (Self-monitoring) เป็นเวลา ๑๔ วัน หากมีอาการผิดปกติให้รายงานต่อคณบดี ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่าทราบทันที

๕. ให้อาจารย์และบุคลากร ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมหลักในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) อย่างเคร่งครัด โดยให้สวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัยและการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social distancing) หากเคยเข้าไปในพื้นที่เสี่ยง กิจกรรมที่เสี่ยง ขอให้กักตนเอง (Self quarantine)


๖. ให้ผู้บริหารทุกระดับเตรียมความพร้อมและเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง หากพบกรณีปัญหาที่เกี่ยวข้อง ให้รายงานต่ออธิการบดีทราบโดยทันที

๗. กรณีที่มีปัญหาในการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด

จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดโดยทั่วกัน

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕ หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

ประกาศ ณ วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล)

รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่